



QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tiền thân là trường PTCS An Hải được tách ra từ bộ phận cấp hai thành lập vào ngày 14 tháng 8 năm 1992 theo Quyết định số 271/QĐ-UB-NP v/v tách trường PTCS thành lập trường PTC2, PTC1 riêng. Chính thức từ ngày 14/8/1992 trường được mang tên Trường phổ thông cấp 2 An Hải. Trường đóng tại khu nhà A-90 của bộ nội vụ, thuộc trụ sở làm việc cũ của UBND xã An Hải, huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận. Tính đến nay ngôi trường thân yêu của chúng ta đã tròn 30 năm tuổi. 30 năm trong vòng tay yêu thương của Đảng bộ và nhân dân xã An Hải, huyện Ninh Phước, nhà trường luôn luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của giáo dục Ninh Phước, Ninh Thuận.

Ba mươi năm cùng với những khó khăn, vất vả trải qua những chặng đường phát triển, ngôi trường có biết bao thay đổi, từng bước thích ứng, từng bước khẳng định, trưởng thành và cũng đã có tên gọi khác nhau.

Ngày 14/8/1992 là một mốc quan trọng trong lịch sử của ngôi trường. Được tách ra từ trường PTCS An Hải xã An Hải, huyện Ninh Phước. Buổi đầu trường có 4 phòng 6 lớp học... Tổng số học sinh toàn trường là 272 em; có 17 CB, GV, CNV và 2 CBQL là cô Đoàn Thị Gái hiệu trưởng, Thầy Hoàng Trọng Đạo PHT. Sau này theo quy định của bộ giáo dục đổi tên trường phổ thông cấp 2 An Hải thành trường THCS An Hải. Ngay từ năm 1992, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và phòng giáo dục Ninh Phước đồng chí hiệu trưởng Đoàn Thị Gái vừa giỏi về năng lực chuyên môn vừa tâm huyết với nghề đã lãnh đạo nhà trường bằng cả lòng nhiệt tình và trách nhiệm. Cơ sở vật chất của nhà trường những ngày đầu vô cùng nghèo nàn tạm bợ “nhà cũ xuống cấp”. Mặc dù vậy, thấm thía lời dạy của Bác “vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người”, coi “hiền tài là

nguyên khí của quốc gia” các thầy cô giáo cùng với nhân dân địa phương khắc phục hoàn cảnh quyết tâm đưa trẻ đến trường. Năm học đầu tiên (1992 -1993) dưới sự lãnh đạo của đồng chí hiệu trưởng Đoàn Thị Gái, sự tận tâm của 17 thầy cô giáo là các thầy cô: Nguyễn Thị Tuyết Đông xuân, Nguyễn Thị Tô Vương, Võ Thị Ngọc Liễu, Phan Thế Trúc Phương, Lê Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thu Thanh, Đào Thị Kim Hoà, Lê Minh Vương, Nguyễn Thị Bích Tịnh, Đặng Hùng, Trần Trúc Ninh, Quảng Thành Tân, Nguyễn Thị Sương, Đàng Giáo Trúc, Liêu Thi Hồng Loan, Nguyễn Xuân Anh Đào, Trần Thị Bích Vân, trường đã mở được 6 lớp tổng số là 272 học sinh.

Năm học 1992-1996, trường được tặng nhiều giấy khen của UBND Huyện, phòng giáo dục. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp chính quyền, ngành giáo dục đào tạo, truyền thống anh hùng của nhân dân địa phương quyết tâm đầu tư cho giáo dục để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài lấy đó là động lực xây dựng quê hương đất nước, sau này được đầu tư của nhà nước và nhân dân đã xây dựng được 8 phòng học trên 12 lớp. Đến năm 1996 cô hiệu trưởng Đoàn Thị Gái chuyển về Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Thuận, Thầy Trần Văn Chóng từ trường THPT An Phước được bổ nhiệm đến làm Hiệu Trưởng.

Đến ngày 01/9/2000 đổi tên trường thành Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai theo QĐ số 44/2000/QĐ-UB của UBND huyện ninh phước ngày 2/08/2000 về việc đổi tên trường THCS An Hải Thành Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ năm 2006-2010 trường được xây mới 18 phòng học khang trang, Tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tích của thời kì trước. Ở thời kì này trường luôn phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao của ngành giáo dục. Vào tháng 01/2012 Thầy Trần văn Chóng nghỉ hưu và đến 3/2012 Thầy Hoàng Trọng Đạo được bổ nhiệm hiệu trưởng, Cụ Nguyễn Thi Tuyết Đông Xuân, Thầy Nguyễn Đàng Khoa Phó Hiệu Trưởng. Trường nhiều năm liền đạt trường tiên cấp huyện và có năm đạt cấp tỉnh và nhiều giấy khen của các cấp. Tiêu biểu năm 2000 được chủ tịch UBND Tỉnh Tặng Bằng khen đạt giải ba cuộc thi “ Bảo vệ rừng cho hôm nay và ngày mai”; Năm

2003 nhận Bằng khen số 29/QĐ- KT-CTĐ ngày 23/01/2003 của ban chấp hành trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam. Công đoàn nhà trường, Đội TNTP-HCM liên tục đạt vững mạnh suất sắc cấp huyện. Năm 2011-2012 Liên đội đạt liên đội xuất sắc cấp tỉnh, bao vất vả khó khăn với nỗ lực cố gắng của các cấp lãnh đạo, các thầy cô giáo và các em học sinh đã được ghi nhận động viên kịp thời.

Suốt hơn 16 năm làm hiệu trưởng Thầy Trần Văn Chóng đã dành hết tâm huyết để lãnh đạo nhà trường, tận tâm trách nhiệm, tham mưu tốt với các cấp các ngành, có tầm nhìn xa đồng chí hiệu trưởng đã có sự đóng góp lớn trong việc thay đổi ngôi trường cả về diện mạo lẫn chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, năm học 2010-2011 hai dãy lầu của nhà trường đã được khánh thành với 12 phòng học, hiện nay trường có 4 dãy lầu với 19 phòng học và phòng chức năng; nhà trường đã được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục cơ sở vật chất và có được một khuôn viên khang trang như bây giờ. Quyết tâm đổi mới và sáng tạo, đi đầu trong mọi hoạt động để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo 5 tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo. Khó khăn nhất là cơ sở vật chất phải đáp ứng được đầy đủ phòng bộ môn và khối các phòng chức năng.

30 năm phấn đấu có được thành tích và truyền thống giáo dục vẻ vang thầy cô giáo và học sinh của trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai thế hệ mới không ngừng nỗ lực quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường ra sức phấn đấu bắt kịp với phong trào phát triển đổi mới giáo dục mạnh mẽ trong tỉnh. Năm học 2012-2013 được phòng giáo dục Ninh Phước, sở GD&ĐT Ninh Thuận chọn là 1 trong 7 trường THCS của tỉnh thực hiện mô hình điểm “Xây dựng mô hình đổi mới đồng bộ PPDH và kiểm tra đánh giá” Nhà trường có 20 lớp 656 học sinh. Số cán bộ giáo viên 53 đồng chí có 14 đồng chí đứng trong hàng ngũ của Đảng, 33 đồng chí đã tốt nghiệp Đại học. Giáo viên giỏi cấp tỉnh 6 đồng chí, giáo viên giỏi cấp huyện 14 đồng chí. Tỷ lệ tốt nghiệp lớp 9 đạt 96,4%. Trong những năm qua có 1 học sinh đạt giải quốc gia khu vực miền trung về HSG máy tính Casio, ba năm liền có học sinh đạt giải tỉnh môn sinh học với sự nhiệt tình tâm huyết của cô Nguyễn

Thị Thu Thanh bồi dưỡng. Thầy cô giáo và các học sinh trong trường bằng năng lực của mình đã tạo được dấu ấn, sự trân trọng của các trường bạn, bước đầu tạo nên một thương hiệu giáo dục có uy tín với nhân dân An Hải với phòng giáo dục Ninh Phước. Đặc biệt trong các kỳ hội thi giáo viên giỏi Tỉnh (Từ năm học 2003 đến nay), trường đã có 7 thầy cô đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh như Nguyễn Tiến Thành, Thầy Trần Trúc Kha. (cựu GV) Thầy Lê Minh Hiệp, Thầy Kiều Văn Thoáng, Cô Nguyễn Thị Tuyết Đông Xuân, Cô Phan Thị Kiều Trang, Thầy Võ Tấn Cường (TPT giỏi tỉnh) hiện đang giảng dạy tại trường.

Nhà trường được phòng giáo dục và đào tạo đầu tư để xây dựng trường chuẩn quốc gia 2012-2013. Trường đang đề nghị các cấp xây dựng khu nhà học bộ môn với đầy đủ các trang thiết bị cho các phòng: Phòng Hoá học, phòng Vật lí, phòng học Sinh, Tiếng Anh, phòng tin học và phòng thư viện ... Hiện nay ban giám hiệu nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp chính quyền, các cấp giáo dục chung tay xây dựng trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai ngày càng khang trang hơn.

Từ khi thành lập đến nay trường đó đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, trường tiên tiến cấp tỉnh, tập thể lao động tiên tiến cấp huyện. Chi bộ Đảng liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. Công đoàn nhà trường liên tục đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc Cô Nguyễn Thị Thu Hương nhiều năm liền được Liên đoàn huyện khen Là CTCĐ xuất sắc. Liên đội luôn là một điểm sáng về hoạt động Đội của ngành giáo dục đào tạo Ninh Phước. Trong 7 năm phong trào hoạt động Đội của trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai rất sôi nổi, phong phú, đóng góp nhiều bài học kinh nghiệm quý cho hoạt động Đội là một trong những Liên đội mạnh của tỉnh đoàn. Đội vẫn giữ vững là đơn vị xuất sắc liên tục, Thầy Võ Tấn Cường được tỉnh Đoàn tặng bằng khen Tổng phụ trách giỏi 2011-2012. Liên đội trường được tặng bằng khen vững mạnh xuất sắc của Tỉnh.

Ngày 10/11/2015 theo quyết định số: 2519/QĐ-UBND trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2016, trường được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 theo quyết định số: 858/QĐ-SGDĐT ngày 29/11/2016.

Đi qua 30 năm, thời gian chưa dài, những những trang vàng lịch sử của nhà trường đã ghi lại tên thầy, tên trò có những đóng góp đáng trân trọng cho sự nghiệp giáo dục, cho quê hương đất nước.

Các thế hệ thầy, cô Hiệu trưởng- những người chèo lái con thuyền giáo dục của nhà trường qua các thời kì mãi mãi được thế hệ sau và các em học sinh ghi nhớ. Đó là Cô Đoàn Thị Gái, Thầy Trần Văn Chóng, Thầy Hoàng Trọng Đạo, Cô Nguyễn Thị Tuyết Đông Xuân.

Từ mái trường THCS thân yêu đã có không ít cán bộ, giáo viên được tôi luyện thử thách, được Đảng tin cậy giao phó những trọng trách. Trong suốt 30 năm qua thầy cô đã miệt mài làm công việc chèo đò đưa các thế hệ học sinh cập bến đỗ của tri thức. Nghề dạy học là một trong những nghề vinh quang, có niềm hạnh phúc nào lớn hơn là niềm hạnh phúc của thầy cô khi chứng kiến học sinh của mình dạy dỗ trưởng thành. 30 năm có 3645 em học sinh đã tốt nghiệp từ mái trường này. Đã có hàng trăm em thành đạt đã và đang có những đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ, xây dựng quê hương đất nước thời kì đổi mới. Nhiều em học sinh thành đạt đảm nhiệm những vị trí quan trọng như Tổng giám đốc, phó giám đốc, kỹ sư, bác sĩ, cán bộ nghiên cứu khoa học, CB-GV-CNV hàng trăm học sinh là sĩ quan quân đội, công an trong lực lượng vũ trang và nhiều ngành nghề khác nhau. Có những cựu học sinh của trường đang công tác đảm nhiệm những trọng trách quan trọng ở địa phương góp phần xây dựng quê hương An Hải như: em Trần Xuân Phong, Trần Khánh Ninh, Trần Khánh Thành, Trương Thị Phương Trang, Bùi Thế Ly,...Hầu hết học sinh trưởng thành từ mái trường đều trở thành những công dân có ích, những người lao động tốt trên các lĩnh vực góp phần làm giàu cho quê hương đất nước. Thật sự “ có một đàn chim” từ tổ ấm mái trường THCS thân yêu nay đó bay cao, bay xa bằng sức trẻ và lũng say mờ cống hiến cho quê hương đất nước.

(Số liệu cập nhật tháng 02 năm 2022)

BAN TUYÊN TRUYỀN TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI.